

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2013 trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thực hiện Công văn số 1219/STP ngày 26/12/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2013, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Thực hiện Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn tỉnh Bình Định, UBND huyện đã ra Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn huyện Tuy Phước (sau đây gọi tắt là Đề án).

Để tổ chức triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2114/QĐ-CTUBND ngày 08/11/2012 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án có nhiệm vụ giúp UBND huyện xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên theo từng giai đoạn; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Kế hoạch đề ra. Theo đó, các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể và UBND các xã, thị trấn dựa trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Đề án còn tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Phòng Tư pháp huyện, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, Huyện đoàn phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền có hiệu quả nhất thông qua các hình thức khác nhau. Đồng thời, Phòng Tư pháp huyện và Đài Truyền thanh huyện đã có biên bản hợp liên ngành để thống nhất củng cố chương trình “*Pháp luật và đời sống*” trên sóng Đài truyền thanh huyện mỗi tháng 04 kỳ; Phòng Tư pháp đã chủ động phối hợp với Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 tỉnh xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Các

phòng, ban, ngành và hội đoàn thể huyện phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng quy chế phối hợp, ban hành Kế hoạch và ký các quy ước liên ngành; các ngành, địa phương đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như phát tờ rơi, thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, sân khấu... cho các đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn nắm bắt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước.

Kinh phí thực hiện Đề án: Việc thực hiện chi trả chế độ bồi dưỡng đối với đội ngũ tuyên truyền viên và hòa giải viên cơ sở, cán bộ đoàn, hội làm công tác tuyên truyền kịp thời, đúng quy định theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Bình Định, đảm bảo cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí thực hiện Đề án được UBND huyện cấp ngay từ đầu năm trong nguồn kinh phí chi mục tiêu.

2. Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện Đề án

2.1. Kết quả triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án

a) Mục tiêu

Kế thừa những kết quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư và 02 năm triển khai thực hiện Đề án trước đó, UBND huyện đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện Đề án trên địa bàn huyện với nhiều hình thức khác nhau theo Kế hoạch đề ra:

+ 80% thanh thiếu niên sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật.

+ 100% thanh thiếu niên trong trường học được phổ biến chính sách pháp luật.

+ 80% thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật.

+ Trên 70% số tuyên truyền viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Nhiệm vụ

- Trong quá trình thực hiện giai đoạn 1 của Đề án, UBND huyện đã tổ chức xây dựng và ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án, thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo các cơ quan có liên quan chủ động phối hợp với Phòng PBGDPL (Sở Tư pháp tỉnh) tổ chức biên soạn tài liệu, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức các hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật tại các điểm sinh hoạt của thanh thiếu niên như: Hội trường Huyện đoàn, Hội trường UBND các xã, thị trấn, các trường THCS và THPT.

Ngoài ra, các tổ chức hội, đoàn thể huyện cũng đã tổ chức triển khai đến hội viên mình bằng các hình thức sinh hoạt lành mạnh kết hợp phổ biến, giáo dục cho các nhóm đối tượng thanh thiếu niên.

- Công tác thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án cũng luôn được UBND huyện đặc biệt quan tâm. Các cơ quan, đơn vị được phân công phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án và các địa phương đều đã tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục những kiến thức pháp luật cơ bản cho thanh thiếu niên trong và ngoài nhà trường.

c) Giải pháp

- UBND huyện đã ban hành quyết định củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp thường xuyên, liên tục.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật. Cụ thể:

Hình thức hội nghị, phổ biến pháp luật: UBND huyện đã chỉ đạo Hội đồng PHPBGDPL huyện đã tổ chức tuyên truyền các văn bản luật do Quốc hội mới thông qua và có hiệu lực thi hành theo đúng Kế hoạch đề ra đầu năm và Kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến thanh thiếu niên. Đồng thời, chỉ đạo Hội đồng PHPBGDPL huyện có kế hoạch theo dõi, kiểm tra các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện và UBND cấp xã, thị trấn việc triển khai phổ biến các luật trên tại địa phương, đơn vị mình.

Tuyên truyền, PBGDPL thông qua công tác hòa giải cơ sở: Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền đối với công tác hòa giải ở cơ sở góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của người dân nói chung và thanh thiếu niên nói riêng, góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, ổn định chính trị, xã hội tại địa phương. Phần lớn các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư đều được hòa giải.

Tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng: UBND huyện đã chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện tổ chức xây dựng các chuyên mục, chuyên đề pháp luật để PBGDPL trên hệ thống đài truyền thanh huyện, phát định kỳ hàng tháng và tiếp âm trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở để người dân và thanh thiếu niên cơ bản nắm bắt được các văn bản luật có liên quan. Trong năm 2013, Đài truyền thanh huyện đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng 104 chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng 52 chuyên mục tuyên truyền lồng ghép, phát 510 tin và 126 bài tuyên truyền các loại. Trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã đã tổ chức xây dựng chuyên mục pháp luật và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài định kỳ mỗi tháng từ 1 đến 4 chuyên mục. Tổ chức tốt việc nêu gương điển hình trong công tác PBGDPL và chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của người dân tại địa phương.

Hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ: Thông qua 4 Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý tại 4 xã: Phước Quang, Phước Thành, Phước Thắng và thị trấn Diêu Trì. Các Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật và tư vấn cho gần 200 lượt người, bao gồm thanh niên có nhu cầu giải đáp vướng mắc pháp luật. Việc sinh hoạt Câu lạc bộ được tổ chức thường xuyên và đem lại hiệu quả, nâng cao nhận thức các thành viên câu lạc bộ, gia đình và người dân tại địa phương.

Hình thức tủ sách pháp luật: Tại các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn có 58 tủ sách pháp luật đặt tại cơ quan với gần 7200 đầu sách pháp luật và 44 tủ sách pháp luật tại các đơn vị trường trên địa bàn với 1.584 đầu sách. Hàng năm, các đơn vị đều bố trí một phần kinh phí đầu tư cho tủ sách của đơn vị mình. Riêng đối với UBND cấp xã, từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng/năm mua thêm đầu sách pháp luật mới đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, học sinh và người dân có nhu cầu.

2.2. Nội dung, hình thức tuyên truyền

Trong năm 2013, tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi của Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi để các tầng lớp thanh thiếu niên và người dân tham gia góp ý kiến. Ngoài ra, đối với thanh thiếu niên trên địa bàn cư trú: UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và đài truyền thanh cơ sở các chuyên mục “*Pháp luật và đời sống*”; các gương điển hình làm ăn có hiệu quả và chấp hành pháp luật trên địa bàn. Đoàn thanh niên giữ vai trò quan trọng đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến với thanh thiếu niên. Đối với lực lượng hòa giải viên cơ sở, ngoài đội ngũ cán bộ cao tuổi có kinh nghiệm trong công tác hòa giải, UBND các xã, thị trấn cũng đã kịp thời kiện toàn và bổ sung đội ngũ kế cận là đoàn viên thanh niên tham gia.

Đối với thanh thiếu niên vi phạm pháp luật: UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức mở 16 lớp giáo dục pháp luật cho hơn 458 đối tượng là thanh thiếu niên chậm tiến, người làm lỗi tại cộng đồng và tổ chức hòa giải được 35 vụ mâu thuẫn tại cộng đồng cho 85 đối tượng thanh thiếu niên giúp họ nhận ra sai lầm của mình để tự sửa chữa. Ngoài ra, UBND xã Phước Lộc cũng đã mở 01 lớp tuyên truyền giáo dục pháp luật cho 24 thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn xã; UBND xã Phước An đã tổ chức giáo dục pháp luật cho 72 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và người làm lỗi, kết hợp với tuyên truyền các chủ trương chính sách nhà nước quan tâm, hỗ trợ cho những đối tượng này muốn tái hòa nhập cộng đồng.

Đối với thanh thiếu niên trong trường học: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng Kế hoạch đã đề ra cho các trường trực thuộc trên địa bàn đảm bảo 100% học sinh nắm bắt và thực hiện các văn bản luật liên quan đến thanh thiếu niên.

Ngoài ra, Lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo và lãnh đạo các trường THPT,

THCS trên địa bàn phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật khác như: Hội nghị giới thiệu văn bản luật với 396 lần cho 15.500 cán bộ giáo viên và học sinh; tổ chức 05 Hội thi tìm hiểu Luật An toàn giao thông và các kiến thức an toàn giao thông cho 15 trường THCS với sự tham gia của 14.280 học sinh và tổ chức 50 lần các hình thức hội thi khác cho 37.400 học sinh tham gia; tổ chức tuyên truyền bằng hình thức lồng ghép, ngoại khóa cho 150.000 học sinh các trường THCS tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và pháp luật khác; tổ chức 04 lớp bồi dưỡng, tập huấn pháp luật cho 132 cán bộ giáo viên về kiến thức pháp luật cho đội ngũ giảng dạy cho học sinh. Qua đó, góp phần làm giảm vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông trong học sinh.

Trong năm 2013, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn đã thực hiện tốt theo Kế hoạch đề ra. Ngoài ra, UBND huyện cũng đã chỉ đạo cơ quan liên quan nhất là Thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện tổ chức khảo sát mức độ tìm hiểu pháp luật ở thanh thiếu niên trong nhà trường, cán bộ, hội viên làm công tác đoàn và đội ngũ cán bộ tư pháp làm công tác tuyên truyền pháp luật thanh thiếu niên trên địa bàn. Nhìn chung, mức độ nhận thức pháp luật ở thanh thiếu niên trên địa bàn có nhận thức tích cực về vị trí và vai trò của pháp luật đối với đời sống và gia đình.

Các hình thức tuyên truyền cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện luôn được sự quan tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. Các hình thức lồng ghép tuyên truyền Đề án với hoạt động sinh hoạt hội, đoàn thể là kênh thông tin đặc biệt quan tâm. Hầu hết thanh thiếu niên là thành viên các câu lạc bộ, các chi đoàn cơ sở nên việc tổ chức tuyên truyền chủ yếu thông qua sinh hoạt đoàn, hội.

3. Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân

3.1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Sở Tư pháp tỉnh, Huyện ủy và HĐND huyện trong công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần làm cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên theo đúng kế hoạch đề ra.

- Sự chủ động trong công tác tuyên truyền của các đơn vị liên quan nhất là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường và thông qua Đoàn thanh niên được tiến hành thường xuyên liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã đạt được hiệu quả cao, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về những kiến thức pháp luật cơ bản nên thuận lợi cho công tác tuyên truyền.

3.2. Khó khăn, hạn chế

- Công tác chỉ đạo của Lãnh đạo một số ngành chức năng huyện thực hiện

các Chương trình, Kế hoạch đề ra chưa kiên quyết. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm, chưa bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện công tác này.

- Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật thường xuyên biến động và một số Tổ hòa giải cơ sở vừa được kiện toàn.

- Tuyên truyền pháp luật còn thiếu các tài liệu pháp luật được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu. Việc khai thác Tủ sách pháp luật chưa đạt hiệu quả cao vì phần lớn thanh thiếu niên ngày nay tiếp cận thông tin thông qua mạng Internet.

3.3. Nguyên nhân

- Một số cơ quan và đơn vị chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên nên chưa có định hướng đúng, công tác chỉ đạo điều hành chưa kịp thời.

- Đã lựa chọn được hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn nhưng chưa đủ lực lượng, chưa có điều kiện tập trung tuyên truyền sâu rộng ở các nội dung, lĩnh vực có nhiều vi phạm.

- Một số cán bộ làm công tác PBGDPL ở cơ sở còn hạn chế về khả năng truyền đạt.

4. Kiến nghị, đề xuất

- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh thường xuyên tập huấn văn bản pháp luật mới, trong đó quan tâm đến các văn bản luật liên quan đến chế độ, chính sách ưu đãi đối với thanh thiếu niên về việc làm và vay vốn sản xuất kinh doanh cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện và tuyên truyền viên cơ sở để triển khai, phổ biến cho đối tượng này kịp thời.

- UBND tỉnh cần tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và có các chính sách hỗ trợ khác để thanh niên lập nghiệp.

5. Nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian đến

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu niên. Tòa án nhân dân huyện tăng cường xét xử lưu động các vụ án về thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân và thanh thiếu niên trên địa bàn.

- Tăng cường xây dựng, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở để đáp ứng việc tuyên truyền PBGDPL trong giai đoạn hiện nay.

- Nghiên cứu lựa chọn hình thức khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật có hiệu quả, tiếp tục tăng cường kinh phí để xây dựng tủ sách pháp luật phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương.

- Đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

trong công tác PBGDPL.

- Xây dựng các chuyên mục “Người tốt việc tốt”, “Thanh niên lập nghiệp” trong công tác PBGDPL, thực hiện pháp luật và phần đấu vươn lên của thanh niên để nêu gương.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền PBGDPL cấp cơ sở và cán bộ đoàn, hội làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để 100% cán bộ làm công tác này nắm vững kiến thức, phục vụ tốt công tác tuyên truyền; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phổ biến pháp luật phải năng động, nhiệt tình, tâm huyết, nắm vững kiến thức pháp luật.

Trên đây là kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2013 trên địa bàn huyện Tuy Phước. Kính báo cáo UBND tỉnh Bình Định và Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp (b/c);
- Lưu: VT.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Tích Hiếu